

Số: 30/BC-TA

Cà Mau, ngày 17 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO SƠ KẾT

Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân”; Kế hoạch số 52-KH/BTGTU ngày 15/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau về biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Nhằm đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành công việc thường xuyên, tự giác của công chức và người lao động Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết án gắn với củng cố, xây dựng Tòa án hai cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng chuẩn mực người cán bộ Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, thân thiện và phục vụ nhân dân, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân” đến toàn thể công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau ra sức thi đua đạt được một số kết quả như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án

- Từ ngày 01/12/2018 đến 30/4/2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau đã thụ lý 5.742 vụ án các loại; đã giải quyết 3.113 vụ; đạt tỷ lệ 54,2%. Trong đó Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau lượng án thụ lý và giải quyết cao nhất (thụ lý 1.178 vụ, đã giải quyết 737 vụ, đạt tỷ lệ 62,56%)

- Về chất lượng giải quyết, xét xử: Án bị hủy của Tòa án nhân dân hai cấp là 11 vụ (chủ quan 07 vụ, chiếm tỷ lệ 0,22%; khách quan 04 vụ, chiếm tỷ lệ 0,12%); án bị sửa 44 vụ (chủ quan 35 vụ, chiếm tỷ lệ 1,12%; khách quan 09 vụ, chiếm tỷ lệ 0,28%), trong đó:

+ Tòa án nhân dân tỉnh: Án bị hủy 02 vụ chủ quan; án bị sửa 01 vụ chủ quan.

+ Tòa án nhân dân cấp huyện: Án bị hủy 09 vụ (chủ quan 05 vụ, khách quan 04 vụ); án bị sửa 43 vụ (chủ quan 34 vụ, khách quan 09 vụ).

Qua công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, tỷ lệ án bị hủy chiếm tỷ lệ thấp, đặc biệt có đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện không có án bị hủy.

2. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án

Trên tinh thần thực hiện Chỉ thị số 03/2016/CT-CA ngày 04/4/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân, ngay từ đầu năm 2019 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã ứng dụng khoa học, công nghệ tiến hành xây dựng chức năng “**Tra cứu hồ sơ vụ - việc**” tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau, sử dụng cho toàn hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau và người dân khi tra cứu thông tin vụ, việc.

Tại đây, với mã hồ sơ được cấp ban đầu khi nộp hồ sơ vụ, việc người dân có thể xem toàn bộ thông tin vụ việc từ tên vụ việc, Thẩm phán được phân công đến kết quả giải quyết... một cách công khai, minh bạch và cũng giúp tiết kiệm được thời gian, tạo thuận lợi cho người dân khi liên hệ với Tòa án.

Bên cạnh đó, các Tòa án nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh đều đã xây dựng Nội quy, Quy chế tiếp công dân, bố trí địa điểm và cử công chức thường trực tiếp công dân; xây dựng lịch tiếp công dân và niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân; trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, lịch sự; ban hành văn bản chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc, trong đó có xây dựng tác phong người cán bộ Tòa án khi tiếp dân.

3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) vào sinh hoạt chuyên đề hàng quý, sinh hoạt chi bộ định kỳ

Cấp ủy đảng xác định rõ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng; do đó đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ mỗi quý 01 lần; hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ phân công các đồng chí cán bộ, đảng viên sưu tầm những bài viết, câu chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn đầy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cơ quan; xây dựng chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức, người lao động; lấy kết quả học tập này là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phối hợp với Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thi kể chuyện “Bác Hồ từ những câu chuyện kể” nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Đồng thời đề công chức và người lao động, đặc biệt là Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau nhận thức sâu sắc về Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, Hội thi kết hợp ngoài việc kể mẫu chuyện về Bác, các đội thi

còn phải bóc thăm trả lời câu hỏi do Ban tổ chức soạn thảo, nội dung câu hỏi và đáp án nằm trong Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. Qua Hội thi, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tặng Giấy khen cho 01 đội đạt giải Nhất, 01 đội đạt giải Nhì, 01 đội đạt giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

4. Kết quả khen thưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 203/TA-TĐKT ngày 05/4/2019 về việc phát động phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đợt thi đua đã có những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã xét và đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã có thành tích tiêu biểu, điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

II. NHẬN XÉT CHUNG

1. Về ưu điểm

- Phong trào thi đua được sự quan tâm phối hợp của cấp ủy đảng, Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức đoàn thể, Kế hoạch thi đua được triển khai kịp thời với nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát với tình hình thực tế của Tòa án hai cấp, từ đó phong trào thi đua luôn được sôi nổi và liên tục.

- Nhìn chung, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp đã tham gia tích cực trong phong trào thi đua, phấn đấu cùng với đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Những hạn chế

- Một số lãnh đạo đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, dẫn đến phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa thật sự sôi nổi.

- Công chức được phân công làm công tác thi đua, khen thưởng chưa tập trung nghiên cứu, bám sát vào các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng dẫn đến phong trào thi đua ở một số đơn vị đạt hiệu quả không cao.

- Việc đề nghị khen thưởng còn tràn lan, chưa tập trung và chú trọng đề nghị khen thưởng cho những công chức và người lao động có thành tích tiêu biểu, dẫn đến việc khen thưởng chưa thật sự là động lực thúc đẩy công chức và người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của Chánh

án Tòa án nhân dân tối cao “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân”.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Tòa án trong sạch vững mạnh; nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức tại cơ quan, công sở làm việc; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới.

- Chú trọng xây dựng các tấm gương điển hình tiên tiến trong Tòa án hai cấp và làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương “người tốt, việc tốt” nhằm động viên, khuyến khích.

- Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để phát hiện và tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Trên đây là báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh” của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau./.

Nơi nhận:

- Vụ TĐ-KT TAND tối cao (báo cáo);
- Hội đồng TĐ-KT tỉnh (báo cáo);
- Trang thông tin nội TAND tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT, Phòng TCCB, TT&TĐKT, (TM: TANDTCM).


CHÍNH ÁN
Hà Thanh Hùng